



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

ระดมสมอง 4 หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประชุมข้าราชการ 4 หน่วยงานหลักในสังกัด หวังทำความเข้าใจแผนการดำเนินงานและทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในโอกาสก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของการก่อตั้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนนโยบายและโครงการต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมปฏิบัติการตามแผนงานปี 2556 ของหน่วยงานในระดับสำนัก 4 สำนัก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักอยู่ในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้แก่ สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำนักบริหารเงินทุน สำนักส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบถึงแผนกลยุทธ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2555-2559 และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจและบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีข้าราชการในสังกัดทั้ง 4 หน่วยงานเข้าร่วมจำนวน 500 คน

ประเด็นที่สำคัญในการประชุมคือการกำหนดวิธีในการทำงานร่วมกัน เนื่องจากแต่ละสำนักจะมีภารกิจและบทบาทเฉพาะในการปฏิบัติงาน โดยได้แบ่งหน้าที่และการทำงานตามลักษณะโครงสร้างของการทำงานสหกรณ์ จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อที่จะขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ และการพัฒนางานสหกรณ์ในปีต่อ ๆ ไป สามารถเดินหน้าไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะเมื่อได้มีการประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ซึ่งในปีต่อไป จะเน้นการส่งเสริมงานสหกรณ์โดยจะเน้นเรื่องการสร้างเครือข่ายสหกรณ์ให้เข้มข้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์ให้มากยิ่งขึ้น และในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีอายุครบ 40 ปี ของการก่อตั้งและสถาปนาเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งการจะก้าวสู่ปีที่ 41 และทศวรรษที่ 5 จะต้องมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

“ การทำงานด้านการพัฒนางานสหกรณ์ในแต่ละหน่วยงานไม่สามารถจะทำเบ็ดเสร็จได้ภายในตัวเอง จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงกัน เริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมและพัฒนาคนเพื่อเข้าสู่ระบบของสหกรณ์ การปลูกฝังความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการแบบสหกรณ์ เริ่มต้นจากสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์จะเป็นหน่วยงานหลัก จากนั้นเมื่อเริ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์แล้ว การพัฒนาด้านธุรกิจและการดำเนินงานสหกรณ์ ต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ต้องเข้ามาดูแล ส่วนการจัดตั้งและการพัฒนางานสหกรณ์ทั้งหลายที่จะทำให้งานสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนไปได้ มีวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้องไม่ผิดต่อระเบียบต่อเงื่อนไขและกฎหมายของสหกรณ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ สู้ภัยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินทุน เพราะหากทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วแต่ขาดเรื่องเงินทุน สำนักบริหารเงินทุน ก็จะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาช่วยเสริมให้การดำเนินงานของสหกรณ์เดินหน้า ดังนั้น การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของแต่ละสำนักซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรมฯนั้นต้องมีการจัดทำแผนงานที่สอดคล้องและทำงานควบคู่กันไป เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว